

Số: 1091/SKHĐT-NV

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 4 năm 2022

V/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 1, 2, 3 thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Công văn số 2208/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 05/4/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 1, 2, 3 thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang tại Công văn số 333/VPUBND-ĐTĐXD ngày 07/4/2022 về việc tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 1, 2, 3 thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông; trong đó: *Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, có văn bản góp ý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.*

Tuy nhiên, đến thời hạn báo cáo (ngày 20/4/2022), Sở Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được hồ sơ Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương phối hợp các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải và Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 1, 2, 3 thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông.

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan có ý kiến như sau:

**1.** Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh thực hiện, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác di dời công trình công cộng Dự án thành phần 1, 2 do phối hợp không chặt chẽ với cơ quan có liên quan, Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công di dời công trình công cộng theo hình thức chỉ định thầu nhưng chưa được ADB chấp thuận trong kế hoạch đấu thầu của Dự án, dẫn đến việc ADB không đồng ý quyết toán từ nguồn vốn vay ADB, Chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng là Trung tâm phát triển quỹ nhà đất tỉnh đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

**2.** Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện công tác quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án.

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện, qua tổng hợp ý kiến của các đơn vị có liên quan Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất nội dung tại Tờ trình số 1931/TTr-BGTVT ngày 01/3/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 1, 2, 3 thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp kính gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- UBND Tỉnh (để b/c);
- BLĐ Sở;
- Lưu: VP, NV. pvv

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Căn**